

## คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติและ กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

11 มกราคม 2562

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

\*\*\*\*\*

กระผม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตลอดจนผู้มีเกียรติและผู้ปกครอง ซึ่งพร้อมกัน ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นอย่างสูง ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติและ กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ในวันนี้

กระผมขอกราบเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยสรุปดังนี้ ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ และ กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ

ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  
และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและ  
เยาวชน

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและ  
ประเทศชาติ

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และ  
หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ  
จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนน  
ธาตุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดง  
บนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ  
ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็ก  
เล็ก ได้ส่งกิจกรรม การแสดงต่างๆ ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ  
ในครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ  
ท่านประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ และ กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

\*\*\*\*\*